

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Kim miễn Khang

(FUMACELL)

TĂNG CƯỜNG NĂNG LƯỢNG CHO TẾ BÀO MIỄN DỊCH

1. THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

Cao Nhàu 200mg (tương đương 1080mg dược liệu), Cao Sói rừng 150mg (tương đương 1125mg dược liệu), Cao Bạch thược 100mg (tương đương 745mg dược liệu), Cao Hoàng bá 100mg (tương đương 725mg dược liệu), Cao Thổ phục linh 100mg (tương đương 680mg dược liệu), L-Carnitine fumarate 50mg, Chiết xuất Nhũ hương 20mg, Boron (dưới dạng Boron citrate) 1mg, Phụ liệu Avicel, Magnesium stearate, Talc.. vừa đủ.

2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG:

Bệnh tự miễn xuất hiện do sự đáp ứng miễn dịch quá mức của cơ thể chống lại những chất và mô mà bình thường có mặt trong cơ thể. Nói cách khác, cơ thể tấn công các tế bào của chính mình. Có nhiều nguyên nhân gây ra tự miễn như: các độc tố trong môi trường, di truyền, virus, một số loại thuốc có thể gây bệnh tự miễn. Ngoài ra, stress, dinh dưỡng kém, thiếu vận động, thiếu ngủ, uống rượu và hút thuốc lá nhiều có thể làm suy yếu hệ miễn dịch cũng góp phần gây các bệnh này.

Tự miễn là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh tự miễn như: Xơ cứng bì rải rác, tiểu đường typ 1, lupus ban đỏ, viêm mạch (vasculitis), viêm gan tự miễn, viêm khớp dạng thấp, viêm, suy tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận, bệnh bạch biến, thiếu máu ác tính, thiếu máu huyết tán do tự miễn, xuất huyết giảm tiểu cầu.

Phụ nữ có khuynh hướng mắc bệnh tự miễn nhiều hơn, khoảng 79% các bệnh nhân tự miễn ở Hoa Kỳ là phụ nữ và thường gặp trong các tuổi sinh nở.

Kim Miễn Khang là sản phẩm chiết xuất từ cây Sói rừng (vị thuốc quý được nhân dân Trung Quốc dùng làm trà thảo dược để tăng cường sức khỏe hàng ngày) có tác dụng chống tự miễn kết hợp với các thành phần nguồn gốc thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, vẩy nến. Bên cạnh đó Kim Miễn Khang còn kết hợp rất nhiều dược liệu độc đáo có tác dụng chống viêm mạnh như Nhũ hương, Hoàng bá, điều hòa miễn dịch như Nhàu, tác dụng chống co thắt như Bạch thược, giải độc như Thổ phục linh và thành phần cung cấp năng lượng tế bào tự nhiên L-carnitine fumarate (tác dụng kép tăng năng lượng cho ty lạp thể). Công thức này đã được nghiên cứu, phát triển giúp phục hồi và làm cân bằng hệ thống miễn dịch của cơ thể. Khác với các thuốc ức chế miễn dịch nguồn gốc hóa dược, các thảo dược trong Kim Miễn Khang được biết đến tác dụng điều hòa miễn dịch rất mạnh, ức chế rất đặc hiệu và chỉ tác động với các tế bào miễn dịch bất thường (đây là những tế bào tấn công những mô còn khỏe mạnh của

cơ thể).

Sói rừng (*Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai): Có vị đắng, cay, tính hơi ấm, có tác dụng hoạt huyết giảm đau, khu phong trừ thấp, tiêu viêm giải độc. Hoa sói được dùng chữa đòn ngã tổn thương, gãy xương, đau lưng, thấp khớp. Ngoài ra Sói rừng còn có tác dụng chống tự miễn.

L-Carnitine Fumarate : Là 1 acid amin có trong cơ thể con người. Nó đóng vai trò giúp cơ thể đạt được cân bằng năng lượng, tăng cường khả năng miễn dịch... nên rất có hiệu quả đối với các trường hợp mệt mỏi, tình trạng suy mòn hay gặp ở các bệnh nhân ung thư sau hóa trị liệu hoặc xạ trị liệu, giúp bệnh nhân có tâm trạng vui vẻ và có giấc ngủ tốt...

Nhàu (*Morinda citrifolia*): Thuốc bổ, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Theo Đào Văn Phan và Trần Ngọc Ân, Nhàu có tác dụng tốt đối với viêm khớp dạng thấp (bệnh tự miễn).

Bạch thược (*Paeonia albiflora* Pall.): Có tác dụng bổ huyết, giảm đau, làm mát tiêu viêm. Các nghiên cứu Dược lý cho thấy Bạch thược có tác dụng kháng khuẩn, kháng cholin.

Hoàng bá (*Phellodendron amurense*) : Hoàng bá thu hút được sự quan tâm của giới dược học, do nó chứa các chất hóa thực vật như Berberine có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm; Jactorrhizine có tác dụng chống đột biến; Phellodendrine có khả năng là chất ức chế miễn dịch.

Thổ phục linh (*Smilax glabra*): có tác dụng tiêu độc, tán uất kết, thanh nhiệt, lợi thấp... Nó thường được dùng để điều trị các bệnh viêm, giải độc kim loại nặng và một số bệnh ung thư.

Chiết xuất Nhũ Hương (*Boswellia serrata*): Có tác dụng hoạt huyết giảm đau, đau phong tê thấp, té ngã chấn thương, trường ung. Ngoài ra thuốc có tác dụng tiêu phù sinh cơ trị các chứng nhọt lở lâu ngày khó lành miệng, có tác dụng tiêu độc.

3. CÔNG DỤNG:

Tăng cường năng lượng cho tế bào miễn dịch trong các bệnh tự miễn dịch, hỗ trợ làm giảm nguy cơ tiến triển các triệu chứng của bệnh tự miễn.

Đối tượng sử dụng: Người bị bệnh tự miễn như: Lupus ban đỏ, bệnh bạch biến, bệnh vẩy nến, đa xơ cứng.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Ngày dùng 02 lần, mỗi lần 4-5 viên. Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.

- Nên dùng liên tục 1 đợt từ 03 đến 06 tháng

5. BẢO QUẢN: Nơi khô, thoáng, nhiệt độ dưới 30°C và tránh ánh nắng trực tiếp.

6. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 3 vỉ x 10 viên / Hộp 5 vỉ x 8 viên

7. KLT: 26,4g (Hộp 30 viên) / 35,2g (Hộp 40 viên)

8. HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

THƯƠNG NHÃN CHỊU TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM



Tiếp thị và phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN Y DƯỢC QUỐC TẾ
Đ: 71 Cầu Lông, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 024 3775 6433



Sản xuất tại:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN Y DƯỢC QUỐC TẾ
Nhà máy công nghệ cao IMC QUANG MINH
Trụ sở: Số 9 Lô A - Tổ 100 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa
- Đống Đa - Hà Nội

<https://vnras.com/drug/>